






สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
6 มีนาคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	
<p>ผลศึกษาค่าใช้จ่ายรับมือโควิด</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, สยามรัฐ, ch7, amarin, isranews, thereporters, nation, workpointtoday, pptv, topnews, mcot)</p> <p>-นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หน.ที่ปรึกษาระดับกระทรวง และประธาน คกก.ฯ MIU เผยว่า คก.ประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) สร. ได้ศึกษาเกี่ยวกับการเงินการคลังสุขภาพเพื่อตอบสนองต่อการระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทย พบว่า แหล่งงบประมาณหลักด้านสาธารณสุขเพื่อตอบสนองต่อการระบาดของโรคโควิด 19 มาจากงบกลาง และงบเงินกู้กรอบวงเงิน 1 ล้านล้านบาท และ 5 แสนล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายระหว่างปี 2563-2565 รวมทั้งสิ้น 444,294 ล้านบาท ทั้งนี้ เป็นค่าบริการสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโควิด 19 เช่น ค่าตรวจคัดกรอง ค่ารักษาพยาบาล ค่าฉีดวัคซีน เป็นต้น ในสัดส่วนมากที่สุดประมาณ 260,174 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตามด้วยการจัดซื้อและบริหารจัดการวัคซีน รวม 77,987 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17 และค่าตอบแทน เภยวยา ชดเชย และเสี่ยงภัยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข รวมถึงผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 57,499 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13 ส่วนที่เหลือเป็นค่ายาและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ พื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ และองค์การวิจัยและพัฒนา ฯลฯ</p>	
 กัญชา	
<p>นโยบายปราบยาเสพติด และกัญชาเสรี</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. มติชน, เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, thaipbs, newtv, ch7, springnews, amarintv)</p> <p>-น.ส.แพทองธาร ชินวัตร พรรคเพื่อไทย เผยในเวทีปราศรัย จ.บุรีรัมย์ ระบุไม่อยากให้ลูกโตขึ้นมาในประเทศที่มองไปทางไหนมีแต่ยาเสพติดและกัญชาเสรี จึงไม่อยากให้กัญชาหาง่าย โดยต้องปราบปรามด้วยการใช้ 3 ป. คือ ป. 1 ปราบยาเสพติด ใครที่ผลิตหรือขาย เจอเมื่อไรจับเมื่อนั้น ป. 2 เปิดการคุยเจรจากับประเทศเพื่อนบ้าน และคุยการค้าเสรีเพื่อเพิ่มเงินในกระเป๋า และ ป. 3 เปลี่ยนผู้เสพให้เป็นผู้ป่วย รักษาให้หาย</p> <p>-นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ในอดีตลูกหลานถือแท็บเล็ตไปรร. เดียวนี้เด็กนักเรียนถือบ้องกัญชาไปรร. ที่ผ่านมามีเด็กนักเรียนตั้งวงกินเหล้าใน รร. แต่วันนี้เด็กวัย 12 นั่งยากัญชาออกโซเซียล</p>	
<p>บทความ</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ โหมโรง</p> <p>-ปฏิบัติการถล่มพรรคภูมิใจไทยของคุณชววิทย์ กมลวิศิษฎ์ โดยเฉพาะกัญชาเสรี แม้พรรคภูมิใจไทยจะยืนยันว่าไม่เคยสนับสนุนกัญชาเสรี แต่สนับสนุนกัญชาทางการแพทย์ แม้จะเป็นการเมืองเพราะร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ถูกดึงไม่ให้นำสภา ทำให้ปัญหาหลุมดำไม่ถูกแก้ ซึ่งทำให้เกิดการโต้เถียงว่า หลุมดำเกิดจากภูมิใจไทยคนเสนอนโยบาย หรือเกิดจากคนถ่วงการออกกฎหมาย แต่สุดท้ายภูมิใจไทยก็ตกเป็นแพะรับบาป และการออกมาด้านกัญชา ก็ตรงใจพ่อแม่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ที่เป็นห่วงบุตรหลาน เกรงจะใช้กัญชาเปิดทางสู่ยาเสพติดชนิดอื่น</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์ คอลัมน์ สังคมข่าว</p> <p>-เห็นใจพรรคภูมิใจไทยที่กำลังเผชิญมรสุมไม่นับมทรมขวนทะเลาะ กับผู้ชายที่ชื่อชววิทย์ กมลวิศิษฎ์ ที่ไม่รู้ว่าจะทำอะไรออกมา แด คก.รถไฟฟ้าสายสีส้ม ถ้าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ไม่ไปลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายกัญชา กัญชง ในโรงแรม เดอะ เดวิส บางกอก ของชววิทย์ เรื่องคงไม่บานปลายไปขนาดนี้ ต้องดูต่อไปว่าแรงต้านทานของพรรคภูมิใจไทย ทั้งพรรคกับกระแสที่ปลุกขึ้นมาของผู้ชายที่ชื่อว่าชววิทย์อะไรจะเหนือกว่ากัน</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ ch7 สกู๊ป ขยายประเด็นดัง</p> <p>- นายชววิทย์ กมลวิศิษฎ์ เปิดศึกกับกัญชาเสรีกับพรรคที่สนับสนุนนโยบายกัญชา นำประเด็นการควบคุมการใช้กัญชาที่ล้มเหลวของสร.มาโจมตี โดยทีมข่าวนำข้อมูลจากศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด พบว่าหลังจากมีการปลดล็อกกัญชาจากยาเสพติด เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2565 จนถึงสิ้นปี 2565 พบมีข้อมูลใช้กัญชาเพื่อนันทนาการเพิ่มขึ้นถึง 900 เปอร์เซ็นต์จากปี 2563 หรือประมาณ 9 เท่า จากที่ปี 2563 มีคนใช้กัญชาเพื่อนันทนาการประมาณล้านกว่าคน ขณะนี้คาดการณ์ว่ามีคนใช้มากถึง 11 ล้านคน ขณะที่การใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ที่เป็นหัวใจหลักของนโยบายกัญชามีอยู่ราว 500,000 คนเท่านั้น เรียกว่าเพิ่มขึ้นน้อย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>มาก ทั้งนี้เมื่อทั้งภูมิไทยและสธ. ยังย้ำแถมมดี ก็ดูหาทางการแพทย์สร้างเศรษฐกิจให้ชุมชน จึงขึ้นอยู่กับปชช.ว่า อยากได้ นโยบายกัญชาแบบไหน จะให้ไปต่อหรือพอแค่นี้ ผ่านการเลือกตั้ง</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ คอลัมน์ เวทีทัศนะ</p> <p>-สงครามข่าวสาร เรื่อง กัญชา ที่เคยเริ่มต้นเมื่อ 80 ปีมาแล้ว กำลังถูกนำมาใช้อีกครั้ง เพื่อปกป้องผลประโยชน์แสนล้าน โดยมุ่งไปที่การเอา กัญชา กลับไปเป็นยาเสพติด เป้าหมายสุดท้าย คือ ทำให้ประชาชนยังคงเป็นเบี้ยล่างที่ต้องพึ่งพาต่างชาติ ด้านยาตลอดไป ถ้าทำสำเร็จ สิ่งที่จะเห็น คือ คนไทยต้องทำงานหนักทั้งชีวิต หาเงินไว้มากมาย เอามาจ่ายค่ายาแพงๆ เวลาเจ็บป่วยด้วยโรคร้าย แล้วตายจากไปอย่างไร้ค่า</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>วันมาฆบูชา</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, mcot)</p> <p>-นพ.สุรธรรมชัย วัฒนาธิบดีเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า วันที่ 6 มี.ค. 2566 เป็นวันมาฆบูชา แนะนำให้ปชช.เลือก อาหารสุขภาพในการรับประทาน ถวายอาหารเพล ที่มีโภชนาการครบ 5 หมู่ เน้นเมนูสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม เลี่ยงเมนูอาหาร กะทิ และอาหารทอด ทั้งนี้ จากการสำรวจในปี พ.ศ.2565 พบพระสงฆ์มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ เพียงร้อยละ 25.58 ส่งผลให้พระสงฆ์ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ เบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด ภาวะไขมันในเลือดสูง</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, ผู้จัดการ, thebangkokinsight, thailandplus)</p> <p>-นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะนำให้ฝึกสมุนไพรรักษาและฝึกพื้นบ้าน ที่ช่วยลดความเสี่ยง ในการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs มาประกอบอาหาร เช่น กระเทียม มะระขี้นก ข้าวพอง กะเพรา ขมิ้นชัน พริกขี้หนู 5 เมล่อนอาหารสมุนไพรดูแลสุขภาพพระสงฆ์ เช่น แกงป่ามะระขี้นก แกงจืดใบกะเพรา ปลานึ่งมะนาว ขนมจีนน้ำยาป่า และ ใก้ต้ม ขมิ้น เพื่อให้พระสงฆ์มีสุขภาพดี และห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs โรคยอดฮิต เนื่องในวันมาฆบูชา</p>	
<p>โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. สยามรัฐ</p> <p>-นพ.วิราวุธ อิมสารานู รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า มะเร็งต่อมน้ำเหลืองเป็นมะเร็งที่พบบ่อยในคนไทย สามารถพบ ได้ทุกช่วงอายุแล้วแต่ชนิด โดยพบประมาณ 3,000-4,000 คนต่อปี และเกิดได้ทุกบริเวณของร่างกาย รวมทั้งเซลล์ต่อมน้ำเหลืองยังมีอยู่ทุกอวัยวะในร่างกายสามารถเกิดเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองได้ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ปัจจุบันให้การรักษาด้วยยาเคมีบำบัด ร่วมกับยาพุ่งเป้าที่เริ่มมีการศึกษาวิจัยและนำมาใช้มากขึ้น ฉายแสงในบางกรณี และการปลูกถ่ายไขกระดูกในเคสที่กลับเป็นซ้ำ รวมถึงมีวิธีการรักษาใหม่ สำหรับโรคที่กลับเป็นซ้ำด้วยการใช้เซลล์บำบัด ซึ่งยังอยู่ในช่วงการศึกษาวิจัยในประเทศไทย</p>	
<p>สุขภาพหนึ่งเดียว (One Health)</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>-กรมควบคุมโรค กรมปศุสัตว์ และกรมอุทยานแห่งชาติ ร่วมลงนามแสดงเจตนาความร่วมมือในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคใช้สัตว์ปีก ภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว ในการประชุมคณะทำงานศูนย์ประสานงานสุขภาพหนึ่งเดียว (Coordinating Unit for One Health) ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 โดยสพ.ญ.ดร.รัตนพร ตั้งวิวัฒน์ กรมควบคุมโรค และหัวหน้าศูนย์ประสานงาน เผยว่า ศูนย์ฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรหลักในการพัฒนา และประสานงานด้านสุขภาพหนึ่งเดียวให้มีความมั่นคง และยั่งยืนต่อไปในอนาคต โดยมีความตั้งใจที่จะขยายภาคีเครือข่ายทั้งภายใน และต่างประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพ ระบบสาธารณสุขในคน สัตว์ โดยไม่ละเลยที่จะให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม</p>	
<p>รถทันตกรรมเคลื่อนที่</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ผู้จัดการ)</p> <p>-ทพ.วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สปสช. เขต 13 กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า จากข้อมูลสปสช. ปี 2565 มีเด็กที่ได้รับบริการตรวจสุขภาพช่องปาก 57,965 คน หรือร้อยละ 20.07 จากเป้าหมาย 288,700 คน ซึ่งในปี 2566 สปสช. เตรียมเพิ่มรถทันตกรรมเคลื่อนที่เบื้องต้น 5 คัน เพื่อครอบคลุมการตรวจสุขภาพช่องปากและบริการงานทันตกรรมป้องกันให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนนอกสังกัด กทม. อีก 453 แห่ง จำนวนนักเรียนทั้งหมด 113,508 คน</p>	
<p>กำชับ สธ.เฝ้าระวังโรคช่วงฤดูร้อน</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, อินโฟเควสท์, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, อปท.นิวส์, thebangkokinsight, thejournalistclub, 77kaoded, INN)</p> <p>-นส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย นายกฯ มีความห่วงใยสุขภาพของปชช. เนื่องจากประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อน จึงกำชับให้ สธ. เฝ้าระวังพร้อมแจ้งเตือนปชช.เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรคติดต่อที่มากับฤดูร้อน รวมทั้งเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานราชการ เข้มงวดในเรื่องความสะอาดในการให้บริการปชช. ทั้งสถานที่ราชการ พื้นที่สาธารณะ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ รวมถึงอันตรายจากการเจ็บป่วย หรือ เสียชีวิตจากอากาศร้อน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ฝุ่น PM2.5</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์</p> <p>-สสจ.เชียงใหม่ เผยว่าปัญหาจากฝุ่นควันพิษ PM 2.5 พบมีผู้ป่วยจากโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเฉียบพลันขอเข้ารับการรักษา เดือนม.ค.จำนวน 883 ครั้ง เดือนพ.พ. จำนวน 879 ครั้ง และจากการสำรวจข้อมูลกลุ่มเปราะบางและกลุ่มเสี่ยงทั้ง 25 อำเภอ พบผู้สูงอายุเกิน 60 ปี 378,282 คน กลุ่มอายุ 0-5 ปี 103,263 คน โรคทางเดินหายใจ (ปอดอุดกั้นเรื้อรังเฉียบพลัน) 9,239 คน โรคหัวใจและหลอดเลือด 3,388 คนและโรคหืด 79 คน ทั้งนี้ ได้ให้อสม.ออกตรวจเยี่ยมประชาสัมพันธ์ในเรื่องการลด/งดกิจกรรม หรือการออกกำลังกายกลางแจ้งของกลุ่มเปราะบางและกลุ่มเสี่ยง</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, กรุงเทพธุรกิจ, nation)</p> <p>-ศ.นพ.ชายชาญ โพธิรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เผย รัฐบาล ผวจ. และหน่วยงานด้านสาธารณสุข ควรให้ความสำคัญกับปัญหาฝุ่น PM 2.5 มากกว่านี้ และทำความเข้าใจกับปชช.อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ โดยในช่วงนี้จะต้องงดกิจกรรมนอกอาคารทุกชนิด ทุกกรณี รวมถึงต้องอยู่ในห้องที่มีเครื่องฟอกอากาศ และควรพกเครื่องวัดค่าฝุ่น PM2.5 จะต้องไม่เกิน 10 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร แม้งดกิจกรรมกลางแจ้งและอยู่ในห้องที่ไม่มีเครื่องฟอกอากาศเทียบแล้วคุณภาพอากาศจะเลวร้ายไม่ต่างจากภายนอก ทั้งนี้ ควรใส่หน้ากากอนามัยแบบ N95 ของแท้ที่ผ่านการรับรองเท่านั้น</p>	
<p>หนุนตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ. ไทยโพสต์ เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, INN)</p> <p>-น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลโดยก.สาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เล็งเห็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพผู้หญิงจากโรคร้ายต่างๆ โดยโรคที่สามารถป้องกันได้อย่างมะเร็งปากมดลูกได้รับบรรจุอยู่ในหลักประกันสุขภาพพื้นฐานไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ทั้งการให้วัคซีน การตรวจคัดกรอง เพื่อให้ประชาชนทุกระดับเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียม</p>	
<p>จัดฟันเถื่อน</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยรัฐ</p> <p>-ตำรวจกองบังคับการปราบปรามฯ (บก.ปคบ.) เข้าจับกุมหญิงรายหนึ่ง อ้างว่าสามารถจัดฟันแฟชั่นให้กับลูกค้า โดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพ มีเหยื่อเข้ามาร้องเรียนผลกระทบหลังทำมีอาการเหงือกอักเสบ และฟันหลุดร่วง เมื่อติดต่อเพื่อให้แสดงความรับผิดชอบกลับถูกปฏิเสธ พร้อมแจ้ง 2 ข้อกล่าวหา ประกอบอาชีพพันตกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต และฝ่าฝืนคำสั่งขายสินค้าที่คกก.คุ้มครองผู้บริโภคสั่งห้ามขาย รวมทั้ง เตือนให้ปชช.ที่สนใจจัดฟันแฟชั่น ไปทำในสถานประกอบการที่ผ่านการรับรอง และมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทำการรักษา หรือตรวจสอบชื่อแพทย์ที่ทำการรักษาได้ในอินเทอร์เน็ต</p>	
<p>ระบบ สอน.บัดดี้</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>-นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การดำเนินงานหน่วยบริการปฐมภูมิ แต่ละแห่งมีความพร้อมของเครื่องมือสารสนเทศแตกต่างกัน ตามบริบทการใช้งาน ซึ่งที่ผ่านมาจัดเก็บข้อมูลโดยบันทึกบนกระดาษ และจัดเก็บลงฐานข้อมูลอีกครั้ง เกิดความซ้ำซ้อนในการทำงาน ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วน จึงมีการพัฒนาเครื่องมือสารสนเทศสำหรับหน่วยบริการ ปฐมภูมิ เรียกว่า สอน. บัดดี้ มุ่งเน้นจัดเก็บข้อมูลการให้บริการสุขภาพประชาชนเชิงรุก รวมถึงข้อมูลการสำรวจหรือการเยี่ยมบ้านที่มีการดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ให้เป็น Digital Health Platform เพื่อพัฒนาระบบให้ครอบคลุมการให้บริการด้านดิจิทัลสุขภาพมากยิ่งขึ้น</p>	